

Số: 19/CT- UBND

Hương Vĩ, ngày 09 tháng 01 năm 2024

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân trong toàn xã đón mừng năm mới 2024 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu UBNDTTQ, các Tổ chức chính trị xã hội, các ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Công chức LĐTB&XH xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu tổ chức các hoạt động “*đền ơn đáp nghĩa*”; thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách Thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ, các gia đình có công với Cách mạng.

Lập danh sách tặng quà hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; các đối tượng bảo trợ xã hội, Không được để người dân nào bị đói trong dịp Tết, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hỗ trợ, cứu trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ.

Phối hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phát huy truyền thống “*Tương thân, tương ái*”, thực hiện tốt cuộc vận động “*Tết vì người nghèo*” để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Đồng chí chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã tham mưu và tổ chức lễ viếng của cán bộ và nhân dân viếng nghĩa trang Liệt sỹ vào 8 giờ sáng ngày 05/02/2024 (*tức ngày 26/12 âm lịch*).

2. Công tác Y tế- Văn hóa- xã hội

Về y tế: Phân công lịch trực Tết đảm bảo công tác trực cấp cứu 24/24 giờ trong ngày, không để xảy ra sự cố đáng tiếc do bất cẩn, thiếu chu đáo trong điều trị. Chủ động các phương án sẵn sàng nhân lực, vật tư, hoá chất, thiết bị,... sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết.

Về VH-XH: Công chức Văn hóa- Xã hội trang trí cờ hoa biểu ngữ chào mừng Xuân mới và các Panô cổ động về các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, tham mưu và hướng dẫn các câu lạc bộ và các thôn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phải đảm bảo phong phú, đa dạng, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, nội dung tuyên truyền gắn với các hoạt động mừng Xuân, mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024).

Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tiếp âm đài Tiếng nói Việt Nam, đài tỉnh và huyện trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phát tin của địa phương chào mừng Xuân mới.

MTTQ các đoàn thể và các thôn vận động nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết, nhất là các hộ dân sống dọc tỉnh lộ 242, 268, trục đường chính của xã và các nhà văn hóa của các thôn. Tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hóa, không xem bói toán và các hoạt động mê tín dị đoan, nghiêm cấm chơi cờ bạc ăn tiền dưới mọi hình thức.

3. Hội người Cao tuổi

Tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao cho người cao tuổi tại các khu Di tích lịch sử của xã. Phối hợp với Ban khánh tiết Đình, Chùa và bản Đền mở cửa Đình, Đền, Chùa để nhân dân đi Lễ đầu năm. Tham mưu và tổ chức tốt việc chúc thọ cho người cao tuổi vào dịp đầu xuân năm mới.

4. Công tác phát triển sản xuất

Triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển sản xuất năm 2024, tuyên truyền nhân dân chủ động cung ứng dịch vụ vật tư, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ Chiêm – Xuân cho nhân dân, xây dựng phương án phòng, chống rét đậm, rét hại, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân phun phòng tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm trong những ngày giá rét và chuyển thời tiết mưa phùn ẩm thấp dễ gây bệnh cho đàn vật nuôi. Đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai "*Tết trồng cây*" theo chỉ đạo của Phòng nông nghiệp huyện.

Tổ hợp tác dùng nước chủ động liên hệ với Xí nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi Yên Thế và kiểm tra các hồ đập đảm bảo cung cấp nước cho nhân dân sản xuất gieo trồng vụ xuân theo đúng lịch gieo trồng của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.

5. Các đồng chí Hiệu trưởng 3 trường học

Phân công lịch trực Tết, xây dựng các phương án trực Tết tại cơ quan, bảo vệ tài sản trong phạm vi nhà trường quản lý, tuyên truyền cho học sinh chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ và chấp hành thực hiện nghiêm cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán. tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng pháo; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên cố tình vi phạm.

6. Về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. An toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lực lượng Công an và Ban chỉ huy quân sự xã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương. Tập trung mở đợt cao điểm vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ vững An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trước trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn. Tăng cường công tác tuần tra phòng ngừa, ngăn chặn và tấn công trấn áp tội phạm tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn về tài sản của tập thể và của nhân dân, bố trí tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn xã. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật như: gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, lừa đảo, buôn bán hàng hàng giả, hàng kém chất lượng, ngăn chặn, đẩy lùi và kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng cờ bạc, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác để mọi người, mọi nhà yên tâm vui xuân đón Tết.

Tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm Quy định của Chính phủ về việc cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ. Tích cực tuyên truyền và triển khai nghiêm túc các kế hoạch, phương án về phòng cháy chữa cháy Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông. Phân công lực lượng trực Tết theo kế hoạch, sẵn sàng và chủ động xử lý tốt mọi tình huống khi có vụ việc đột xuất xảy ra.

7. Các thôn

Các đồng chí Trưởng, Phó thôn phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn, tăng cường tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân

dân thực hiện các quy định nêu trên, làm tốt công tác an ninh trật tự ở khu dân cư, đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tai nạn giao thông.

Tổ chức và vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, kết đèn hoa trang trí của mỗi nhà, tổ chức các hoạt động Văn hóa- Văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức trồng cây ở khu trung tâm nhà văn hóa các thôn. Tạo không khí vui tươi để nhân dân đón Tết Giáp Thìn “*an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm*”

Để việc Tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 thật sự bình yên, người người mừng vui, nhà nhà hạnh phúc, xuân phát tài, xuân phát triển trên tất cả mọi lĩnh vực. Yêu cầu MTTQ, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp và nhân dân toàn xã nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Đảng ủy; HĐND; UBMTTQ xã;
- Các ngành, đoàn thể, CB,CC,VC;
- Hiệu trưởng 3 trường;
- 11 thôn;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Triu